

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 704+304 năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 03/6/2015, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (gọi tắt là Đề án 704) và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343) đã chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 704 + 304 năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, hội đoàn thể huyện là Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn.

Sau khi nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo huyện) báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 704 + 343 năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; ý kiến tham gia của các thành viên tham gia hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kết luận như sau:

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án 704 và 343 luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận nhất trí cao của các phòng, ban huyện; thu hút được đông đảo người dân tham gia. Ban chỉ đạo các cấp đã được thành lập và kiện toàn; tổ chức Hội nghị triển khai Đề án cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND xã, thị trấn và Hội LHPN xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án gắn với việc thực hiện cuộc vận động, các phong trào phát động tại địa phương và công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền,... cho các cán bộ hội, nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức 231 buổi truyền thông tuyên truyền các nội dung của 02 Đề án cho 51.936 lượt người tham dự, mở 3 lớp tập huấn cho 135 tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ hội, đoàn thể. Việc triển khai Đề án giúp người dân, nhất là phụ nữ nhận thức sâu sắc, xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án của một số đơn vị và địa phương còn gặp một số tồn tại, khó khăn đó là: Tiến độ triển khai các hoạt động của Đề án còn chậm; sự phối hợp giữa các các ngành và địa phương đôi khi còn thiếu sự đồng bộ, đem lại hiệu quả chưa cao; năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu; việc xây dựng các mô hình chưa được chú trọng; kinh phí cấp cho hoạt động của Đề án còn hạn chế,...

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án 704 và 343 trong năm 2015, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn cần tập trung triển khai một số giải pháp sau:

- Tiếp tục quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, phân công đứng chân phụ trách địa bàn, từ đó tham mưu, đề xuất cho Trưởng Ban chỉ đạo để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ sơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện về chủ trương, kế hoạch thực hiện Đề án 704 và 343 trên địa bàn huyện; in ấn, nhân bản tài liệu truyền thông về kiến thức giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, kiến thức nuôi dạy con tốt cho các tầng lớp phụ nữ và người dân trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện Đề án, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

- Triển khai cho các tầng lớp phụ nữ học tập và đăng ký rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” ,gắn với nội dung các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới”,... Phát hiện, nêu gương và nhân rộng các điển hình của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.

- Các cơ quan, đơn vị quan tâm bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác theo quy định để thực hiện các nội dung Đề án đạt kết quả cao hơn.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Đề án. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đề xuất kịp thời cho Trưởng Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện-Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704 và 343 của huyện, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HU (thay báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCD;
- UBND, Hội PN các xã, thị trấn;
- LDVP;
- Lưu: VT.



TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Thị Thanh Thủy